



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลตราด โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๓๕๕๕ ต่อ ๗๗๑

ที่ ตร ๐๐๓๓.๒๐๑.๖/ นว

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด

(ผ่าน) รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

๑. ต้นเรื่อง

ด้วย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อ MOIT ๒๑ กำหนดให้หน่วยงานเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหารต่อสาธารณชน

๒. ข้อเท็จจริง

งานนิติการ จึงเห็นสมควรดำเนินการจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว โดยมีรูปแบบดังต่อไปนี้

๑. กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลตราดตราด (ก่อนประชุมกรรมการบริหารประจำเดือน)

๒. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด ลงนามในประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไชยา และประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๓. กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่มงานในสังกัดโรงพยาบาลตราด

๔. นำประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไชยา และประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เผยแพร่ทางช่องทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลตราด

๕. นำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์

ที่มีไชยา...

ที่มีชื้อยา และประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แจ้งเวียนให้ทุกกลุ่มงานในสังกัดโรงพยาบาลตราดทราบและ
ถือปฏิบัติต่อไป

๓. พิจารณา/ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา



(นางสาวปภาดา คำเกิดเจริญพานิช)

นิติกร



๓๐๗๓๓



อนุมัติ



(นายสุชาติ ดันตนิรามัย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด

๐ 1 ก.พ. 2567



ประกาศเจตนารมณ์
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด
และการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้าพเจ้า นายสุชาติ ตันตินิรามย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ้างเหมาบริการ และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลตราด มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศในการทำงาน ด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพ ซึ่งกันและกัน ไม่กระทำการใดที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศ ต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลตราด ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังกล่าว โรงพยาบาลตราด จะดำเนินการ ดังนี้

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ เหล่ากำเนิด ศาสนา ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ไม่กระทำการอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องของเพศ และไม่กระทำการใดที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศในการทำงาน

๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ้างเหมาบริการ และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลตราด ให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน และความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

๓. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัยไม่ให้เกิดการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศในการทำงาน ให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ้างเหมาบริการ บุคลากรทุกคน และบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลตราด

๔. สร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศ ในการทำงาน เพื่อมิให้มีการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุชาติ ตันตินิรามย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด



ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
โรงพยาบาลตราด ไส้สะอาด ร่วมต้านทุจริต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ข้าพเจ้า นายสุชาติ ตันตินิรามย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลตราด ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลตราด ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการแสดงออกถึงความภูมิใจในชาติ จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีจิตสำนึกต่อการปฏิบัติหน้าที่ รับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อสังคมอย่างเต็มกำลังความสามารถอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ยึดความยุติธรรม กล้าตัดสินใจและยืนหยัดที่จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม มีความยับยั้งชั่งใจ และมีความละเอียดต่อการทุจริต ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่เพิกเฉยและไม่อดทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะ ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่และไม่ยินยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามค่านิยมในการบริหารงานของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ ของทางราชการ เพื่อให้โรงพยาบาลตราด เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน สร้างสังคมโรงพยาบาลตราด ที่ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ นำสู่ “โรงพยาบาลตราดไส้สะอาดร่วมต้านทุจริต”

และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสารพระราชปณิธาน รักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชอาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อจรรโลงและนำพาประเทศไทยให้รุ่งเรืองวัฒนาสถาพรสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุชาติ ตันตินิรามย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด



ประกาศประกาศโรงพยาบาลตราด
เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามหลักเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา
และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้าพเจ้า นายสุชาติ ตันตินิรามัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของ
โรงพยาบาลตราด ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลตราด
ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดหาจนกระทั่งถึงการใช้จ่ายและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ปฏิบัติหน้าที่ตาม
นโยบายและแนวทางตามแนวทางตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่
มีใช้ยา พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยความซื่อสัตย์เพื่อความถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล ปลูกและปลูกจิตสำนึกบุคลากรที่
เกี่ยวข้องตามเกณฑ์จริยธรรมให้มีความเข้าใจในเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์
ส่วนรวม และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผลให้เป็นรูปธรรม เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ให้บุคลากรและองค์กรสาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์เพื่อความถูกต้อง ทำเพื่อประชาชน ดำรงตน
เป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ สร้างสังคมปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายสุชาติ ตันตินิรามัย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๗
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
<p>ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลตราด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด วัน/เดือน/ปี: ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ หัวข้อ: แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพ สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของ ผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหารต่อสาธารณชน</p> <p>๑) บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารสูงสุด และมีการขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่บน เว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ๒) ประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารสูงสุด (จำนวน ๓ ฉบับ) ๓) กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ของหน่วยงานต่อสาธารณชน ดำเนินกิจกรรมประกาศในวันเดียวกัน (ระยะเวลา ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๗) ๔) ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน ๕) มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>Linkภายนอก: ไม่มี หมายเหตุ:</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ปภาดา คำเกิดเจริญพานิช (นางสาวปภาดา คำเกิดเจริญพานิช) ตำแหน่ง นิติกร วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง อัญชลี ศิริธนาศาสตร์ (นางอัญชลี ศิริธนาศาสตร์) ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ ปภาดา คำเกิดเจริญพานิช (นางสาวปภาดา คำเกิดเจริญพานิช) ตำแหน่ง นิติกร วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	